

Số: /KH-STTTT

Lạng Sơn, ngày tháng 5 năm 2020

KẾ HOẠCH
Tuyên truyền về công tác trẻ em năm 2020

Thực hiện Công văn số 1357/UBND-KGVX ngày 24/12/2019 của UBND tỉnh về việc thực hiện các kiến nghị của Đoàn Giám sát của Quốc hội về việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em; Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 02/3/2020 của UBND tỉnh về việc tăng cường thực hiện các giải pháp phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Kế hoạch số 49/KH-UBND ngày 18/3/2020 của UBND tỉnh về triển khai Tháng hành động Vì trẻ em năm 2020; Sở Thông tin và Truyền xây dựng Kế hoạch truyền thông về công tác trẻ em năm 2020 với những nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Nâng cao nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền, các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, gia đình và toàn xã hội tiếp tục chung tay chăm sóc, bảo vệ trẻ em, phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em, dành sự quan tâm bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, tạo điều kiện cho trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo được hưởng những gì tốt đẹp nhất.

Tăng cường truyền thông tư vấn kỹ năng làm cha mẹ, kỹ năng sống cho trẻ em, đặc biệt kỹ năng phòng, chống xâm hại trẻ em, tư vấn, hướng dẫn vai trò, trách nhiệm của gia đình, cộng đồng trong việc triển khai các biện pháp phòng ngừa, xâm hại trẻ em.

2. Yêu cầu

Chú trọng trong công tác tuyên truyền, tận dụng ưu thế mạng xã hội trong việc chia sẻ để tuyên truyền, giáo dục pháp luật về chăm sóc, bảo vệ trẻ em; các biện pháp, cách thức phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em. Thường xuyên thay đổi nội dung, hình thức, biện pháp thực hiện trong công tác tuyên truyền sao cho phù hợp với đặc điểm của từng giai đoạn, từng đối tượng, từng cơ quan, đơn vị, địa phương.

II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN

1. Phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em

Tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em cho cán bộ, Nhân dân, thực hiện nghiêm túc Luật Trẻ em năm 2016, Nghị định số 56/2017/NĐ-CP ngày 09/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Trẻ em; Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 16/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường giải pháp phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em; Công văn số 5079/UBQGTE ngày 30/11/2018 của Ủy ban Quốc

gia về trẻ em về việc tăng cường công tác bảo vệ trẻ em, thực hiện các giải pháp phòng, chống bạo lực trẻ em; Công điện số 01/CĐ-LĐTĐ, ngày 26/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về tăng cường các biện pháp phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em. Đẩy mạnh tuyên truyền các quy định của pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em trên môi trường mạng; phổ biến rộng rãi các quy định cụ thể liên quan đến chế tài xử lý các hành vi vi phạm quyền trẻ em, xâm hại trẻ em theo quy định của pháp luật hình sự, xử lý vi phạm hành chính, phòng, chống bạo lực gia đình.

Tăng cường tuyên truyền, phổ biến kiến thức, kỹ năng về bảo vệ trẻ em, phòng ngừa bạo lực, xâm hại trẻ em, đặc biệt là phòng ngừa bạo lực, xâm hại trẻ em trên môi trường mạng cho các gia đình, người chăm sóc trẻ và cho chính trẻ em. Hướng dẫn trẻ em cách sử dụng Internet và mạng xã hội an toàn; trang bị cho trẻ em cách ứng xử trên mạng xã hội để tự bảo vệ mình và tránh bị tổn thương do mạng xã hội; phát hiện kịp thời, lên án các hành vi bạo lực, xâm hại trẻ em; bảo đảm quyền bí mật đời sống riêng tư của trẻ em; phổ biến về Tổng đài quốc gia bảo vệ trẻ em miễn phí của Trung ương 111, ứng dụng Tổng đài 111 trên nền tảng IOS, Android và đường dây nóng của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: 0205.3719.996, 0983.925.568, 0366.194.888 để tất cả các cá nhân, tổ chức liên hệ khi có nhu cầu tìm kiếm thông tin, tố giác các hành vi xâm hại, bạo lực trẻ em.

Phát hiện kịp thời và lên án các hành vi bạo lực, xâm hại trẻ em; lên án những hành động, những thông tin sai lệch xâm phạm đến trẻ em. Thông tin chính xác, khách quan về kết quả xử lý những hành vi vi phạm xâm hại đến trẻ em qua mạng xã hội, kết quả xử lý các tin tức đăng tải trên mạng không phù hợp với lứa tuổi trẻ em.

2. Tháng hành động vì trẻ em năm 2020

Tập trung tuyên truyền về chủ đề **“Chung tay bảo vệ trẻ em, phòng, chống xâm hại trẻ em”** và các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em năm 2020, diễn ra từ ngày 01 – 30/6/2020; trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cơ sở giáo dục, gia đình, cá nhân trong việc thực hiện quyền của trẻ em. Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến pháp luật, chính sách, chương trình, kế hoạch, dự án cho trẻ em và các văn bản chỉ đạo của tỉnh về công tác chăm sóc, bảo vệ, phòng, chống xâm hại trẻ em; các chính sách về bảo vệ, chăm sóc trẻ em đang triển khai thực hiện như: chính sách hỗ trợ phẫu thuật cho trẻ em bị mắc bệnh tim bẩm sinh; hỗ trợ phẫu thuật khuyết tật vận động, hỗ trợ phẫu thuật sút môi, hở hàm ếch...

Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng trong việc chăm lo cuộc sống cho trẻ em nghèo, các chính sách đối với trẻ em nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt; đồng thời tuyên truyền phòng, ngừa trẻ em rơi vào hoàn cảnh đặc biệt; phòng, chống tai nạn thương tích, bạo lực, xâm hại trẻ em. Phổ biến các khẩu hiệu, thông điệp, áp phích, băng zôn, tờ rơi với các nội dung về chủ đề của Tháng hành động, truyền thông, vận động nguồn lực hỗ trợ xây dựng Quỹ Bảo trợ trẻ em các cấp, cập nhật thông tin kết quả tài trợ và các hoạt động hỗ trợ trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt ở

địa phương trên các phương tiện thông tin đại chúng và các chế độ, chính sách đối với trẻ em nghèo.

Tăng cường phản ánh nội dung thông tin phục vụ nhu cầu văn hóa, văn nghệ, vui chơi, giải trí cho trẻ em như các lớp dạy bơi, thi các trò dân gian, đá bóng, vẽ tranh...; Các hoạt động truyền thông tại cộng đồng về vệ sinh phòng, chống tảo hôn, phòng, chống tình trạng trẻ em bỏ học, bảo vệ trẻ em, thông tin, tố cáo hành vi bạo lực, xâm hại trẻ em, phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em; truyền thông về Tổng đài điện thoại Quốc gia bảo vệ trẻ em 111 và hệ thống cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em tại địa phương.

Phản ánh các hoạt động xã hội vì trẻ em tại cộng đồng như thăm hỏi, tặng quà, tặng học bổng cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em nghèo vượt khó học giỏi, hỗ trợ sổ tiết kiệm cho trẻ em mắc các bệnh hiểm nghèo và các cơ sở bảo trợ, nuôi dưỡng trẻ em, trường mầm non còn nhiều khó khăn nhân Ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6; các hội nghị, tập huấn, truyền thông giáo dục, hướng dẫn trẻ em kiến thức, kỹ năng thực hiện quyền tham gia, làm việc nhóm, bày tỏ ý kiến phù hợp với lứa tuổi; kỹ năng sống, kỹ năng tự bảo vệ, phòng, chống, bạo lực, xâm hại trẻ em, phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em và các vấn đề liên quan đến trẻ em.

3. Đề án chăm sóc vì sự phát triển toàn diện trẻ em trong những năm đầu đời tại gia đình và cộng đồng giai đoạn 2019 - 2025

Tiếp tục tuyên truyền các nội dung cơ bản, mục tiêu cụ thể giai đoạn 2021 – 2025 của Đề án tới đông đảo các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh. Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tổ chức, gia đình, xã hội và toàn thể cộng đồng tích cực tham gia chăm sóc trẻ em phát triển toàn diện trong những năm đầu đời thiết thực, hiệu quả. Bảo đảm trẻ em đến 8 tuổi được phát triển toàn diện về thể chất, trí tuệ, tinh thần; được bình đẳng tiếp cận với các dịch vụ hỗ trợ chăm sóc phát triển toàn diện theo độ tuổi nhằm thực hiện các quyền của trẻ em, góp phần phát triển nguồn nhân lực quốc gia.

Phối hợp với các ngành chức năng liên quan trang bị kiến thức, hướng dẫn việc chăm sóc trẻ em trong 1.000 ngày đầu đời và phụ nữ mang thai; hướng dẫn phương thức giáo dục phù hợp cho trẻ em đến 8 tuổi; hỗ trợ giáo dục sớm cho trẻ em và triển khai giáo dục kỹ năng cho trẻ em trước tuổi đi học và học sinh tiểu học; hướng dẫn giáo dục phù hợp bảo đảm sự phát triển toàn diện trẻ em tại cộng đồng.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Thông tin và Truyền thông

Xây dựng kế hoạch thông tin tuyên truyền về công tác trẻ em; theo dõi, tổng hợp kết quả triển khai thực hiện kế hoạch của các cơ quan, đơn vị.

Đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan báo chí xây dựng, duy trì các chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền về công tác trẻ em và tăng cường thời lượng phát sóng, đưa tin trên các phương tiện thông tin đại chúng và hệ thống thông tin cơ sở với nhiều hình thức sinh động, sáng tạo, hấp dẫn, đảm bảo tính thời sự.

2. Đề nghị Công an tỉnh

Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông cung cấp thông tin về các mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu về phòng, chống tội phạm bạo lực, xâm hại trẻ em của Trung ương và của tỉnh; kết quả công tác đấu tranh phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em của các lực lượng chuyên trách; theo dõi các trang mạng xã hội, thông tin đăng tải, tuyên truyền, chia sẻ, bình luận về các vấn đề liên quan đến việc phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em.

3. Đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh

Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông trong công tác tuyên truyền, hướng dẫn cách ứng xử trên mạng xã hội tại các buổi học chính trị đầu năm, tiết học giáo dục công dân, các buổi sinh hoạt ngoại khóa, sinh hoạt ngoài giờ, sinh hoạt chi đoàn, chi hội cho học sinh, sinh viên.

Thông qua các kênh thông tin trong lực lượng đoàn viên thanh niên, fanpage của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh tuyên truyền các nội dung về phòng, chống tội phạm bạo lực, xâm hại trẻ em trên mạng xã hội đến đông đảo đoàn viên thanh niên được biết.

5. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Lạng Sơn

Tăng cường thời lượng, chương trình; xây dựng, duy trì và đảm bảo chất lượng các chuyên mục tuyên truyền về công tác trẻ em. Thường xuyên cập nhật tin, bài, ảnh tuyên truyền về công tác trẻ em trên ấn phẩm báo điện tử, trang thông tin điện tử và fanpage (nếu có) của đơn vị mình.

6. Phòng Văn hoá và Thông tin các huyện, thành phố

Căn cứ nội dung, nhiệm vụ của Kế hoạch, chủ động triển khai thực hiện; thường xuyên đôn đốc, hướng dẫn Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông; Đài Truyền thanh cấp xã thực hiện tuyên truyền về công tác trẻ em.

Trên đây là Kế hoạch tuyên truyền công tác trẻ em năm 2020 của Sở Thông tin và Truyền thông. Đề nghị các cơ quan, đơn vị triển khai và thực hiện chế độ thông tin, báo cáo định kỳ, đột xuất khi có yêu cầu./.

Nơi nhận:

- Sở Lao động – Thương binh và Xã hội;
- Công an tỉnh;
- Sở Giáo dục và Đào tạo;
- Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh;
- Lãnh đạo Sở;
- Các phòng, đơn vị thuộc Sở;
- Trung tâm CNTT&TT (đăng tải);
- Báo LS, Đài PTTH tỉnh;
- Phòng VHHT các huyện, TP;
- Trung tâm VHHT&TT các huyện, TP;
- Lưu: VT, TTBCXB (Loan).

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Lê Hải Yến